



ที่ นค ๗๓๘๐๑/ ๑๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๔๓๒๑๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๓๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุม อบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดหนองคายแจ้งทุกส่วนราชการในจังหวัดหนองคายดำเนินการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อให้การขับเคลื่อน การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดหนองคาย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแจ้งให้สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อกำหนดจริยธรรมของ
จังหวัดหนองคายและแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dos & Don'ts) ในจังหวัดหนองคายใน
โครงการฝึกอบรมการจัดประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานในให้จังหวัด
ทราบ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พร้อมทั้งสอดแทรกสาระด้าน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดหนองคายและแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (Dos & Don'ts) ในจังหวัดหนองคายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการ
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาลี ขาวยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

สำนักปลัด

โทร. ๐๔๒-๐๑๕-๔๔๑

หนองคาย “เมืองนำอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชุมชนน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

การประชุม อบรม สัมมนาที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ๑๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหลวง

การดำเนินงาน :

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ โครงการสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๗๑ คน เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายสาตี ขาวยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เป็นประธานเปิดงาน

ช่วงเช้า วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. จังหวัดหนองคาย นางสาวเมขลา วุฒิวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการเป็นการให้บรรยายเพื่อให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ช่วงบ่าย วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง นายปณิธาน สรรพศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบ และบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคาย ใสสะอาด

ในการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดหนองคาย และแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดหนองคาย (Dos & Don'ts) เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ

ภาพประกอบ

โครงการสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

นายปณิธาน สรรพศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง



ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ



วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. จังหวัดหนองคาย บรรยายเพื่อให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม



วิทยาการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบ และ
บรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคายใสสะอาด



ผู้ประสานงาน :นางสาวสุนธา ขาจันทา เจ้าหน้าที่งานธุรการ โทรศัพท์ ๐๔๒ -๐๑๕๔๔๑